

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người luôn hết sức coi trọng khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Người coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước.



Bác Hồ nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Thi đua là yêu nước, yêu

ĐƯƠNG CẨM

Ngày 27-3-1948, trong bối cảnh đất nước đang còn rất nhiều khó khăn, thách thức của những năm tháng đầu cuộc kháng chiến kiến quốc, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về phát động phong trào thi đua ái quốc. Trong đó nêu rõ: “Thi đua ái quốc là gì? Là ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể công việc của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ. Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra *Lời kêu gọi thi đua ái quốc* trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. *Lời kêu gọi thi đua ái quốc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện đã khởi nguồn và mở ra một phong trào hành động thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn của cách mạng.

Về nội dung thi đua, *Lời kêu gọi* chỉ rõ: “*Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều*” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ quân sự, kinh tế, cho đến chính trị, văn hóa. Đây là sự thể hiện tính toàn diện của cuộc kháng chiến, sâu xa hơn là tính toàn diện của sự nghiệp cách mạng.



Các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Thới Lai lan tỏa đến tận các khu dân cư. Trong ảnh: Cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Thới Thành trồng cây xanh dọc đường tỉnh 922 chào mừng huyện nông thôn mới. Ảnh Phương Nam

Về cách làm, trong *Lời kêu gọi*, Hồ Chí Minh nêu phương châm: “*dựa vào: Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân*”. Đó là sự kết hợp giữa huy động sức dân và bồi dưỡng sức dân, huy động sức dân, phát huy tinh thần và lực lượng của dân xét đến cùng là để mang lại hạnh phúc cho dân. Đó cũng là tính nhân văn, triệt để của sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đi vào cách làm cụ thể, *Lời kêu gọi* nêu lên bốn phạm vi của mỗi người dân yêu nước trong các hoạt động thực tiễn: “*Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia*

mọi công việc. Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn. Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp. Đồng bào công nhân và nông dân thi đua sản xuất. Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh. Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân. Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”. Tóm lại, tất cả mọi người Việt Nam, hễ là người yêu nước đều có trách nhiệm phải tham gia các phong trào thi đua.

Hưởng ứng *Lời kêu gọi* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã đẩy lên các phong trào thi đua yêu nước rất



học đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA

sôi nổi và hiệu quả. Trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương; trên khắp các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự... ở khắp các giới, các ngành, các cấp, đâu đâu cũng sục sôi phong trào thi đua yêu nước. Đúng như sau này, Người đã tổng kết: “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”.

Việc phát động phong trào thi đua trên nền tảng tinh thần yêu nước là một tư tưởng rất đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm động viên đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp cách mạng. Yêu nước là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Lịch sử dân tộc hàng nghìn năm đã cho thấy đây là giá trị luôn được xếp đứng đầu trong hệ các giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam và luôn luôn đồng hành cùng dân tộc trong dựng nước và giữ nước. Trong quá trình lãnh đạo

cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn hết sức chú trọng khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước để tạo thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực... Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đến nay phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua yêu nước luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và các ban, bộ, ngành, địa phương. Các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu

quả. Việc xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới được quan tâm, chú trọng và đảm bảo thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập...

Ở huyện Thới Lai, giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có sức lan tỏa cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có bước phát triển mạnh mẽ, như: Phong trào thi đua, khuyến khích các đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu, chi ngân sách Nhà nước; phong trào “huyện Thới Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “đạy tốt, học tốt”, “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “dân vận khéo” và đặc biệt là thi đua “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Nhờ đẩy mạnh thi đua, 5 năm qua (2015-2020) kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 51,76 triệu đồng/người/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không ngừng tăng trưởng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác giảm nghèo được quan tâm, thực hiện lồng ghép có hiệu quả với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội...●



Lãnh đạo xã Thới Tân trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Ảnh: MINH NGỌC